

รายงานแผนปฏิบัติการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของโรงงานไฟฟ้ ะกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)

แผนงาน/โครงการ	ผลผลิต (Output)	ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาสที่				ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
		๑	๒	๓	๔		
๑. การพัฒนาระดับองค์กรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ITA)	๑. จัดทำข้อมูลเอกสาร/ หลักฐาน และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินฯ ให้ครบถ้วน ๒. ปรับปรุงข้อมูลและช่องทางการเปิดเผยข้อมูล					อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นไตรมาสที่ ๓ ทันตามกำหนดการประเมิน ITA	
๒. การประกาศนโยบายการแสดงความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน	๑. ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน ๒. กิจกรรมแสดงเจตจำนง ๓. ติดประกาศ ลง Website และ Intranet					๑. ใช้ประกาศเจตจำนง ของปี ๒๕๖๓ เนื่องจากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ๒. มีการจัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงการป้องกันการทุจริต ในระดับบริหารขึ้นไป (เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กร)	เนื่องจากปัญหาการระบาดของโควิด-๑๙ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมกับพนักงานทั้งองค์กรได้ จึงจำเป็นต้องจัดเฉพาะระดับบริหาร โดยคาดว่าไตรมาสที่ ๔ หากมีการจัดสัมมนาพนักงานทั้งองค์กร จะนำกิจกรรมนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งด้วย
๓. การเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจเพื่อการตระหนักรู้และ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อทุจริต	๑. กิจกรรมอย่างน้อย ๒ กิจกรรม ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการติดประกาศ ลง Website และ Intranet					๑. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกระบวนการป้องกันการทุจริตของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ๒. ส่งพนักงานส่วนพัสดุเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและป้องกันการเสี่ยงในการทุจริต เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.- ๑ พ.ย. ๖๓ และ ๑๙ - ๒๐ ธ.ค. ๖๓	การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ด้านโกง ตามกำหนดจะจัดในปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากการระบาดของโควิด-๑๙ คาดว่าจะสามารถจัดได้ในไตรมาสที่ ๔
๔. การกำหนดนโยบาย มาตรการ บนฐานธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ	๑. มีนโยบายหรือมาตรการเพิ่มเติมอย่างน้อย ๒ รายการ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการติดประกาศ ลง Website และ Intranet					อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ฉบับใหม่ รวมถึงมาตรการต่างๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๔ เพื่อเตรียมใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕	